



สรุปผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กรณี โรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Public Health Emergency Operation Center : Coronavirus ๒๐๑๙ outbreak)
PHEOC: Covid-๑๙
ในระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑	ติดตาม จัดระบบเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์และนำส่งรายงานสรุปทุกวัน ผ่านช่องทาง Line :EOC SSI	SAT		✓
๒	ดำเนินการติดตามประเมินผลตามข้อสั่งการและรายงานในการประชุมครั้งต่อไป	STAG		✓
๓	๑.กำหนดรูปแบบ จัดระบบ ดำเนินการสำรวจ ตามแบบฟอร์มการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์นิยาม ของกรมควบคุมโรค ร่วมกับทีม SAT ๒.กำหนดวิธีปฏิบัติหรือแนวทางสำหรับบุคลากรในการออกสอบสวนโรค เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยทั้งนี้การออกปฏิบัติงานให้สวมใส่ ชุด PPE ๓.จัดทำแนวทางการติดตามการเตรียมความพร้อมรับการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ของหน่วยบริการทุกระดับ ๔.จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค “ Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และรายงานภาพกิจกรรมผ่านกลุ่ม Line พลพรรค ทั้งนี้ให้เก็บรวบรวมและสรุปผลรายงานในการประชุมครั้งต่อไป	Operation		✓
๔	๑.กรณีการบริหารจัดการห้อง negative pressure และการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการภายในจังหวัด ให้บริหารจัดการร่วมกับกลุ่ม Stockpiling & Logistic ๒.จัดบริการ One Stop Service ในหน่วยบริการ	Case Management		✓
๕	๑.ติดตาม กำกับ การรายงานข้อมูลทรัพยากรตามรายการที่กำหนดและข้อมูลคลังในระบบ Web EOC เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการบริหารจัดการทรัพยากรทั่วประเทศ ของหน่วยงานสสจ./รพศ./รพท. ๒.ให้บริการจัดการปรับเกลียววัสดุให้ทุกหน่วยบริการมีพร้อมใช้เพื่อให้บริการ ๓.ให้ส่งรายงานทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี	Stockpiling & Logistic		✓
๖	๕.๑ดำเนินการประชุมให้ความรู้ในกลุ่ม อสม.เรื่องการให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน ๕.๒ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนที่อยู่ในชุมชน ๕.๒ การรณรงค์จิตอาสาในสถานที่ต่างๆ(สถานที่ราชการ/ที่สาธารณะ/สถานที่ประกอบการ)	Risk Com		✓
๗	๑.ประสาน สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้กับทุกกลุ่มภารกิจ ๒.จัดทำหนังสือเสนอท่านผู้ว่าลงนามเพื่อประสานขอความร่วมมือในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่สถานีนขนส่งสาธารณะ/ห้างสรรพสินค้า/สถานศึกษา ๓.แจ้งสั่งการหน่วยงานระดับอำเภอให้เปิดศูนย์ EOC	Liaison		✓
๘	นโยบาย ๑.แนวทางการร้องขอการสนับสนุนหน้ากากอนามัย ดำเนินการดังนี้	ทุกหน่วยงาน		✓

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
	<p>๑.๑. ระดับ รพศ.และ รพท.ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้องขอมายัง PHEOC ส่วนกลาง</p> <p>๑.๒.ระดับ รพช. ให้ สสจ.เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและส่งมายัง PHEOC ส่วนกลาง</p> <p>๒.ทุกหน่วยบริการลงข้อมูลทรัพยากรตามรายการเวชภัณฑ์ ที่จำเป็น ๑๘ รายการ ในระบบเว็บ EOC ให้เป็นปัจจุบัน</p>			
๙	<p>๑.เน้นย้ำและแจ้งผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเรื่องการดูแลสุขอนามัยความสะอาดบนรถรวมถึงการป้องกันตนเองในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถตู้ เป็นต้น</p> <p>๒.ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันตนเองโดยเน้นการล้างมือ</p>	<p>๑.RC ดำเนินการในภาพจังหวัด</p> <p>๒.หน่วยงานระดับอำเภอดำเนินการในพื้นที่</p>		√
๑๐	<p>๑.เร่งรัดการลงข้อมูลทรัพยากรตามรายการเวชภัณฑ์ ที่จำเป็น ๑๘ รายการให้หน่วยงานบริการโดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ในระบบเว็บ EOC ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.ประมาณการอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (หน้ากากอนามัย/ชุด PPE ในปริมาณที่เหมาะสมใน แต่ละโรงพยาบาลที่ต้องใช้ในระยะเวลา๓เดือนข้างหน้า โดยพิจารณาจากปริมาณการคัดกรองจากผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค</p> <p>๓.แนวทางการสั่งซื้อหน้ากากอนามัย</p> <ul style="list-style-type: none"> -สั่งซื้อจากบริษัทโดยตรง -กรณีสั่งซื้อไม่ได้ ให้สั่งซื้อมาที่องค์การเภสัชกรรม โดยสั่งซื้อตามความจำเป็นที่เร่งด่วน -ประสานแจ้ง คณะกรรมการกลุ่มภารกิจ Stockpiling& Logistic 	<p>๑. Stockpiling& Logistic</p> <p>๒.หน่วยบริการ</p>		√
๑๑	<p>๑.เน้นย้ำมาตรการสาธารณสุข ในผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท และ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ</p> <p>๑.๑ ดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ</p> <p>๑.๒ ควบคุมการระบาด การแพร่กระจายโรค เพื่อสร้าง health literacy</p>	<p>๑. Operation</p> <p>๒.หน่วยบริการ</p>		√
๑๒	<p>๑. ดำเนินการจัดทำแผนหรือดำเนินการเปิด Fever and ARI (Acute Respiratory infection) Clinic ตามแนวทางที่กรมการแพทย์กำหนดและรายงานสรุปผลการดำเนินการกลับมายังศูนย์PHEOC:COVID-๑๙ KORAT ภายในวันที่ ๒๑ กพ ๒๕๖๓ ผ่านLine PHEOC:COVID-๑๙ KORAT</p>	<p>๑. CM</p> <p>๒.หน่วยบริการ (รพศ/รพท./รพช)</p>		√
๑๓	<p>๑.การจัดระบบ Team Mobilization and Surge capacity ระดับจังหวัด</p> <p>๒.คณะกรรมการ CUP จัดทำระบบ Team Mobilization and Surge capacity ระดับอำเภอ</p> <p>๓.รวบรวมข้อมูลและจัดทำทะเบียน Team จากระดับอำเภอ ภายในวันที่ ๒๑ กพ ๖๓ ผ่าน Line PHEOC:COVID-๑๙ KORAT</p>	<p>๑. HR</p> <p>๒.คณะกรรมการ CUP</p>		√
	<p>กรณี ต้องการพัฒนาศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>๑.สถานพยาบาลเอกชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	รพศ/รพท		√

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
	๒.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประสานกรมวิทยาศาสตร์			
๑๔	๑.จัดระบบสารบรรณเพื่อพร้อมรับข้อสั่งการทุกวัน ๒.ขอรายชื่อพร้อมเบอร์โทร+ID Line ผู้ประสานหลักของหน่วยงานเพื่อรับข้อสั่งการ ทั้งนี้ให้นำส่งงานEOC สสจ.นม ภายในวันที่๒๑ กพ๖๓ ผ่าน Line PHEOC:COVID-๑๙ KORAT	Liaison /หน่วยงานทุกระดับ		√
๑๕	<u>เชิงนโยบาย</u> ๑.๑ ขอความร่วมมือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขงดเดินทางไปประเทศพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮองกง สิงคโปร์ ไต้หวัน ๑.๒ ส่งเสริมให้มีการใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้า การล้างมือ การทำความสะอาดสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ และการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท และผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ๑.๓ หน่วยบริการ (รพศ,รพท,รพช) ทุกแห่ง ๑) นำส่งรายชื่อ+เบอร์โทร+ID Line ผู้ประสานงานหลักในการรักษา (Case Management) ภายในวัน พุธ ที่ ๑๙ กพ ๖๓ ๒) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจยืนยันไวรัสโคโรนา) ๒.๑ ผู้สงสัยเข้าเกณฑ์ PUI ตรวจทุกรายไม่มีค่าใช้จ่าย ๒.๒ ผู้รับบริการที่มีความประสงค์และไม่เข้าเกณฑ์ PUI บริการตรวจให้และเก็บค่าบริการ ๒.๓ กรณีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอาการไข้ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสามารถส่งตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการโดยไม่ต้องมีอาการปอดบวมหรือปอดอักเสบ๑.๔ สื่อสารและดำเนินงานตามข้อสั่งการ EOC อย่างเคร่งครัด ๑.๕ ทุกกลุ่มภารกิจรายงานสรุปผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งต่อไป ๑.๖ หน่วยงานระดับอำเภอ รายงานเป็น One Page ทุกวันผ่าน Line : PHEOC:COVID-๑๙-KORAT	๑.บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ๒.หน่วยงานทุกระดับ ๓.ทุกกลุ่มภารกิจ		√
๑๖	๒.๑ วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๒.๒ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงเข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น ข้อมูลทหารจากต่างประเทศที่เข้าร่วมฝึก กองบิน ๑ ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้น	SAT		√
๑๗	๓.๑ จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็น ๑๘ รายการ อย่างสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๑๙(จากทีมSAT) ในรูปแบบ ONE STOCK สสจ.นม ๓.๒ จัดหาแหล่งผลิต ส่งเสริม และสนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อใช้เอง	Stockpiling & Logistic		√

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
	<p>๓.๓ จัดข้อมูล,ทำ Mapping ทรัพยากรที่จำเป็น๑๘รายการ จำแนกตามพื้นที่โซนและในกรณีมีการยืมใช้ให้บันทึกและรายงานสรุปเสนอท่านIC ทุกการประชุม</p> <p>๓.๔ รายงานความพร้อมข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น ๑๘ รายการ ผ่านระบบ Web EOC อย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน</p>			
๑๘	<p>๔.๑ สรุปข้อมูลการสำรวจ/การณรงค้ให้ความรู้ความเข้าใจในสถานที่ราชการ/พื้นที่สาธารณะ/สถานี่ขนส่งสาธารณะ /สถานประกอบการ /โรงพยาบาลนตร์</p> <p>๔.๒ สรุปผลการดำเนินงานในกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ได้แก่การให้ความรู้เพื่อให้นำความรู้ไปเผยแพร่ประชาชนในชุมชน /การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง</p> <p>๔.๓ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด(ศาลากลาง/สถานี่ขนส่งสาธารณะ/กระทรวงศึกษาธิการ)ตามแนวทางของกรมอนามัย(จะจัดส่งมาภายหลัง)</p>	Risk Com		√
๑๙	<p>๕.๑ จัดระบบการบริการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) (เอกสารหมายเลข๑)</p> <p>๕.๒จัดระบบการเก็บ-นำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางการประสานงานเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา พื้นที่เขตสุขภาพที่๙(เอกสารหมายเลข๒)</p> <p>๕.๓ การนำส่งผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค (PUI) จาก รพ.สต ถึงโรงพยาบาล ให้ใช้ระบบการบริการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ หมายเลข ๑๖๖๙ และระบุประสานขอทีม A เพื่อให้รถ Refer ที่ รพ.จัดเตรียมไว้สำหรับรับ-ส่งคนไข้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙</p> <p>๕.๔.จัดเตรียม ห้อง Modified AIIR, Cohort ward, ห้องปฏิบัติการ, เปิด Acute Respiratory Infection clinic โดยเฉพาะในอำเภอที่มีการรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้เร่งรัดดำเนินการ</p> <p>๕.๕. สื่อสารแนวทางการคัดกรอง การรักษาพยาบาล ให้สถานพยาบาล เอกชนในจังหวัดทราบ</p>	<p>๑. Case Management & Operation</p> <p>๒. หน่วยบริการ</p>		√
๒๐	เตรียมแผนระดมสรรพกำลัง ได้แก่ ทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนโรค ทีมติดตามผู้สัมผัส ทีมการรักษาพยาบาล เป็นต้น	HR		√
๒๑	<p>๑. เตรียมประสานการจัดประชุมในครั้งต่อไป</p> <p>๒. รวบรวมเอกสารจากทุกกลุ่มภารกิจ ก่อนการประชุม อย่างน้อย ๒ วัน</p> <p>๓. รวบรวมรายชื่อผู้ประสานของหน่วยงานตามข้อสั่งการ</p>	Liaison		√
๒๒	<p>กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)</p> <p>ติดตามสถานการณ์ในระดับจังหวัดและต่างประเทศ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์</p>	SAT		√

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๒๓	<p><u>กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (PIO/RC)</u></p> <p>๑. การสื่อสารกับประชาชน ในการดูแลตนเอง เน้นย้ำมาตรการ ๑. การล้างมือ ๒. การกินร้อน ๓. การใช้ช้อนกลาง โดยปฏิบัติร่วมกับทุกมาตรการ การใช้หน้ากากผ้าและการสร้างส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง</p> <p>๒. การสื่อสารและแถลงข่าวที่สำคัญแก่สื่อมวลชน/ประชาชน โดยได้รับมอบหมาย (Authorized) เท่านั้น</p> <p>๓. ให้ให้จัดทำคู่มือการสื่อสาร โดยพิจารณาจากความสำคัญของเนื้อหา</p>	Operation		✓
๒๔	<p><u>กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง Stockpiling & Logistic</u></p> <p>๑. แนวทางการใช้ surgical mask สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป</p> <p>๒. แนวทางการใช้ n๙๕ และชุด cover all สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย PUI และผู้ป่วยยืนยัน</p>	Stockpiling & Logistic		✓
๒๕	<p>นโยบาย</p> <p>ให้ข้อมูลรายละเอียด ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับข่าวลวงเรื่องผู้ติดเชื้อต่างชาติที่มีข่าวเดินทางมาประเทศไทยแล้วมีอาการป่วย เนื่องจากไม่ได้มีการติดเชื้อจากประเทศไทย</p>	๑. ทุกกลุ่มภารกิจ ๒. รพศ/รพท/ รพช./สสอ./ รพ สต. ทุกแห่ง		✓
๒๖	<p>การสื่อสารกับประชาชน และบุคลากรทางด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>๑.๑ ประสานกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ ในการให้ข้อมูลเรื่องข่าวลวงชาวต่างชาติที่มีการติดเชื้อจากประเทศไทย</p> <p>๑.๒ การให้ความรู้ในการป้องกันตนเองแก่ประชาชนทั่วไป</p> <p>๑.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มบุคลากรทางด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดความตื่นตระหนกในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙</p>	๑. RC ๒. รพศ/รพท/ รพช./สสอ./ รพ สต. ทุกแห่ง		✓
๒๗	<p>นโยบาย</p> <p>ให้ข้อมูลรายละเอียด ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับข่าวลวงเรื่องผู้ติดเชื้อต่างชาติที่มีข่าวเดินทางมาประเทศไทยแล้วมีอาการป่วย เนื่องจากไม่ได้มีการติดเชื้อจากประเทศไทย</p>	๑. ทุกกลุ่มภารกิจ ๒. รพศ/รพท/ รพช./สสอ./ รพ สต. ทุกแห่ง		✓
๒๘	<p>รวบรวมข้อมูลรายละเอียด ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับข่าวลวง เรื่องผู้ติดเชื้อชาวต่างชาติที่มีข่าวเดินทางจากประเทศไทย แล้วมีอาการป่วย เนื่องจากไม่ได้มีการติดเชื้อจากประเทศไทย แก่กลุ่มภารกิจสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชนต่อไป</p>	SAT		✓
๒๙	<p>การสื่อสารกับประชาชน และบุคลากรทางด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>๑.๔ ประสานกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ ในการให้ข้อมูลเรื่องข่าวลวงชาวต่างชาติที่มีการติดเชื้อจากประเทศไทย</p> <p>๑.๕ การให้ความรู้ในการป้องกันตนเองแก่ประชาชนทั่วไป</p> <p>๑.๖ สร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มบุคลากรทางด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดความตื่นตระหนกในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙</p>	๑. RC ๒. รพศ/รพท/ รพช./สสอ./ รพ สต. ทุกแห่ง		✓

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๓๐	<p>๑.เร่งรัดการลงข้อมูลทรัพยากรตามรายการเวชภัณฑ์ ที่จำเป็น ๑๘ รายการให้หน่วยงานบริการ โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในระบบเว็บ EOC ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.ประมาณการอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (หน้ากากอนามัย/ชุด PPE ในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละโรงพยาบาลที่ต้องใช้ในระยะเวลา ๓ เดือนข้างหน้า โดยพิจารณาจากปริมาณการคัดกรองจาก ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค</p> <p>๓.แนวทางการสั่งซื้อหน้ากากอนามัย</p> <ul style="list-style-type: none"> -สั่งซื้อจากบริษัทโดยตรง -กรณีสั่งซื้อไม่ได้ ให้สั่งซื้อมาที่องค์การเภสัชกรรม โดยสั่งซื้อตามความจำเป็นที่เร่งด่วน -ประสานแจ้ง คณะกรรมการกลุ่มภารกิจ Stockpiling & Logistic 	<p>๑. Stockpiling & Logistic</p> <p>๒. หน่วยงานบริการ</p>		✓
๓๑	ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการดำเนินงานกรณีประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศที่ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย โดยดำเนินงานให้ชัดเจนเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน	IC		✓
๓๒	<p>๑.วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานสถานการณ์ โรค COVID-๑๙ เป็น ONE Page ภายใน ๐๘.๐๐น.</p> <p>๒.ชี้แจงการลงบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมรายงานผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เขต ๙</p> <p>๓.บันทึก ควบคุมกำกับ การลงบันทึกให้เป็นปัจจุบัน ประมวลผล พร้อมจัดทำสรุปข้อมูลจากโปรแกรมฯ และรายงาน ท่าน IC ภายใน ๐๙.๐๐น.</p>	SAT		✓
๓๓	<p>๑.บันทึกข้อมูลผลการรักษาผู้ป่วย PUI ในระบบของกรมควบคุมโรค</p> <p>๒.ติดตาม กำกับ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการบันทึกข้อมูลผ่านระบบรายงานท่าน IC ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ น.</p>	CM ของหน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๓๔	<p>๑.รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ EOCและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็น One Page ภายใน ๐๘.๐๐น.</p> <p>๒. ประสานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ลดความตื่นตระหนกในบุคลากรสาธารณสุข และลดการตีตรา PN ในกลุ่มประชาชน</p> <p>๓.กรณีประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เกี่ยวกับการร้องเรียนโรค COVID-๑๙ ให้ดำเนินการรับเรื่องและประสานแจ้งข้อมูลกับ ทีม Home Quarantine ของอำเภอและรายงาน IC</p>	RC		✓
๓๕	<p>๑.จัดระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค COVID-๑๙ กรณีแรงงานที่เดินทางจากประเทศระบดและพำนักอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๒.จัดเตรียมทีมปฏิบัติการรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของ กลุ่ม PN การรายงานข้อมูล ท่าน IC เวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกวัน และ สำเนาส่งเลขานุการ SAT(ระบด/ และ IT)และเลขานุการ LIAISON</p>	Operation -จังหวัด ข้อ๑,๒		✓

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
	๓. แต่งตั้งและมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ รับการรายงานตัว ติดตาม ฝ้าระวัง ป้องกันโรค COVID-๑๙ กลุ่ม PN ตามแนวทาง Home Quarantine ที่กำหนด	-สสอ.ทุกแห่ง(โดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธานทีม)		
๓๖	กรณี กลุ่ม PN ไม่มีที่พักพิง ให้จัดเตรียมพาหนะ สำหรับรับ - ส่ง แรงงานจากเกาหลี	สสอ.เมือง		✓
๓๗	ศึกษาระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเบี่ยงค่าเสี่ยงภัย และค่าตอบแทนต่างๆ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	LAW		✓
๓๘	ดำเนินการเบี่ยงค่าเสี่ยงภัย และค่าตอบแทนต่างๆ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ		✓
๓๙	๑.บริหารจัดการทรัพยากร Surgical Mask /Over ALL / หน้ากาก N๙๕ ให้หน่วยบริการมีใช้อย่างไม่ขาดแคลน ๒.ลงบันทึกข้อมูล และกำกับติดตามให้หน่วยบริการลงบันทึกข้อมูลทรัพยากร ผ่าน WEB EOC ทุกวัน เน้นวันจันทร์และพฤหัสบดี ๓.จัดเตรียมชุดของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น(Gift set) สำหรับแรงงานเกาหลี พร้อมติดสติ๊กเกอร์โลโก้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย + คำแนะนำการปฏิบัติตัวฯ จำนวน ๕๐ ชุด	Stockpiling & Logistic		✓
๔๐	-ประสานการดำเนินงาน และรวบรวมผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการของ IC -ประสานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดนครราชสีมา	Liaison		✓
๔๑	- เรื่องอื่นๆ กิจกรรม หรือภารกิจที่สำคัญน้อย ใหญ่ หรือลดการดำเนินการช่วงนี้ - Activate EOC ของจังหวัด มีการบริหารจัดการ ติดตามสถานการณ์ข้อมูลทุกวัน มีการจัดประชุมกลองภารกิจเป็นประจำ - เสนอมาตรการ แนวทางการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ - ขับเคลื่อนมาตรการ Social distancing สู่การปฏิบัติ ได้แก่ การควบคุมสถานที่หรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อ	IC		✓
๔๒	นำข้อมูลที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์นำเสนอวิเคราะห์สถานการณ์และพยากรณ์โรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในจังหวัด/อำเภอ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงาน	กลุ่มภารกิจ SAT รพ./สสอ.ทุกแห่ง		✓
๔๓	ให้ สสจ. ทุกแห่ง จัดระบบ เวร SAT ๒๔ ชั่วโมงเพื่อแบ่งเบาภาระงาน ของ สคร.	กลุ่มภารกิจ SAT		✓
๔๔	ให้ตรวจสอบการสนับสนุนยา Favipiravir รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ที่สนับสนุนให้กับผู้ป่วยยืนยัน ว่าได้ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่	กลุ่มภารกิจ Stockpiling & Logistic ของหน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๔๕	ดำเนินการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงส่งรายงานผลการติดตามมายัง Operation เขตเพื่อรวบรวมข้อมูล - ในกรณีที่ยังไม่มีการใช้ R๙ ขอให้ส่งรายงานเป็น excel file - กรณีใช้ R๙ แล้วขอให้อัปเดตข้อมูลใน R๙ ให้เป็นปัจจุบัน	กลุ่มภารกิจ Operation		✓

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๔๖	วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อติดตามครบกำหนด มีการตรวจพบเชื้อเป็นร้อยละเท่าไร การสัมผัสเป็นลักษณะไหน เพื่อเป็นข้อมูลในการสื่อสาร	กลุ่มภารกิจ Operation		✓
๔๗	- เพิ่มรายการแอลกอฮอล์ ๗๐% และ ๙๕% ในรายการทรัพยากร พร้อมทั้งสำรวจปริมาณคงคลัง ของทรัพยากรให้เป็นปัจจุบัน - จังหวัดคีย์ข้อมูลทรัพยากรโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ทุกวัน เน้นวันจันทร์และวันหยุดหีบห่อ - รพ.อภitech ข้อมูล Stock ในเว็บ EOC ทุกครั้งที่มีการรับจ่าย	กลุ่มภารกิจ Stockpiling & Logistic หน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๔๘	นับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเป็นตัวเลขไปประมาณการหน้ากากอนามัย	กลุ่มภารกิจ SAT และ Stockpiling & Logistic		✓
	เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมแจ้งการจัดส่งหน้ากากอนามัยในวันหยุดราชการ ดังนั้น ให้โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รองรับหน้ากากอนามัยในวันหยุดราชการ	กลุ่มภารกิจ Stockpiling & Logistic		✓
	- ให้แพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยตามแนวทางการรักษาของกรมการแพทย์ก่อนเนื่องจาก ยา Favipiravir มีจำกัด - ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดระบบบริการ ARI คลินิก ในผู้ที่มีมารับบริการแบบ Work in - ให้โรงพยาบาลทุกแห่งลดจำนวนผู้ป่วย OPD เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ส่งยาทางไปรษณีย์ - กรณีที่บุคลากรมีอาการ PUI หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สามารถจ่ายยาได้เลย	กลุ่มภารกิจ Case Management ของหน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๔๙	โรงพยาบาลทุกแห่ง วางแผนการดูแลผู้ป่วยยืนยัน ดังนี้ - Mild Case ให้รักษาในโรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบห้องแยกที่ได้มาตรฐาน - Moderate Case ให้รักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือโรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพ - ผู้ป่วยหนัก ให้รักษาในโรงพยาบาลจังหวัดไม่มีนโยบายให้ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - จัดเตรียม Cohort Ward สำหรับรองรับผู้ป่วย PUI	หน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๕๐	ส่งรายชื่อทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับ รับมอบ ธรรมเนียมประกันภัย COVID-๑๙ ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. ทีมรักษาพยาบาล บุคลากร ด้านหน้าของทุกโรงพยาบาล OPD/ER /ward ที่ admit PUI และ Case management ทุกคน ๒. เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคทุกระดับ ๓. เจ้าหน้าที่ดูแล Home quarantine	กลุ่มภารกิจ HR		✓
๕๑	ให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนสำรองอัตรากำลัง และส่งให้ผู้ตรวจราชการ ภายใน สัปดาห์หน้า	กลุ่มภารกิจ HR		✓

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๕๒	ขอให้ รพ. ทุกแห่ง ส่งชื่อผู้ประสานและ email official ของ รพ. สำหรับแจ้งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ มายัง สสจ. เพื่อรวบรวมและส่งที่ email official สคร.๙ ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓	กลุ่มภารกิจ SAT		✓
๕๓	ปฏิบัติตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในมาตรา ๓๑ กรณีมีผู้ป่วยให้ผู้รับผิดชอบสถานพยาบาลในเขตรับผิดชอบทุกสังกัด แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค ภายใน ๓ ชั่วโมงให้ครบถ้วน กรณีไม่ปฏิบัติตามใช้กลไกตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดและรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค	ภารกิจ SAT รพศ.รพท.รพช. หน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๕๔	- ดำเนินการรองรับงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่ได้รับจัดสรร - เร่งดำเนินการจัดสรรค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	กลุ่มบริหาร กลุ่มภารกิจ งบประมาณ หน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๕๕	เตรียมการสนับสนุนหน้ากากผ้าสำหรับ อสม.ที่ปฏิบัติงานเคาะประตู และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และจัดทำข้อมูลขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง	กลุ่มภารกิจ Stockpiling & Logistic		✓
๕๖	- ประสานเจ้าหน้าที่เรือนจำ เพื่อเตรียมมาตรการ แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ - ประสานเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคเชิงรุก	ภารกิจ Operation		✓
๕๗	การแถลงข่าว - ผู้ป่วยหนักให้จัดแถลงข่าวรายงานอาการผู้ป่วยทุกวัน โดยโรงพยาบาลที่ทำการรักษา - ผู้ป่วยใหม่ จังหวัดแถลงข่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจเขตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และรายงานส่วนกลาง - กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ต้องรายงานส่วนกลาง (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ และอธิบดีกรมควบคุมโรค) แถลงข่าวทุกครั้ง	ภารกิจ Risk com รพศ.รพท.รพช ทุกแห่ง		✓
๕๘	- เตรียมความพร้อมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference ร่วมกับส่วนกลางในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เรื่องการติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง การบริการทางการแพทย์ และการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ - เตรียมการประชุมครั้งถัดไป	ภารกิจ Liaison		✓
๕๙	ให้ปรับการใช้ยา chloroquine และ Azithromycin อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ภารกิจ Risk com รพศ.รพท.รพช ทุกแห่ง		✓
๖๐	จัดทำแผนรองรับสถานการณ์วิกฤต โดยใช้สถานการณ์และตัวเลขคาดประมาณที่สาธารณสุขนิเทศก์นำเสนอ รวมทั้งจัดทำแผนกำลังคน จัดทำ	กลุ่มภารกิจ STAG Case Management		✓

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
	Job description เจ้าหน้าที่ทุกสาขาอาชีพที่ต้องดูแลผู้ป่วยให้ชัดเจน ส่งภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓	HR และ รพ.แห่ง		
๖๑	Update ข้อมูล Logistics ในเว็บ EOC กองสาธารณสุขฉุกเฉินทุกวัน	กลุ่มภารกิจ Stockpiling & Logistic		✓
๖๒	จัดทำแผนการส่งต่อผู้ป่วยให้ชัดเจน และโรงพยาบาลจังหวัดตั้ง War room กำหนดผู้รับผิดชอบหลักที่สามารถติดต่อได้ ๒๔ ชั่วโมง	กลุ่มภารกิจ Case Management รพ.มหาราชนครราชสีมา		✓
๖๓	จัดทีมเวร SAT ในการรับ Verify case PUI จากโรงพยาบาลชุมชน รพ. เอกชน และ รพ.สังกัดอื่นๆในจังหวัด ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้น รพ.มหาราชนครราชสีมา verify ข้อมูลช่วงเปลี่ยนผ่าน	ภารกิจ SAT		✓
๖๔	โรงพยาบาลจังหวัดจัดตั้ง War room และรายงานเป็นภาพถ่ายให้สาธารณสุขนิเทศก์ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓	รพ.มหาราชนครราชสีมา		✓
๖๕	เตรียมแผนการกำจัดขยะติดเชื้อ	ภารกิจ Stag กลุ่มงานอวล. รพศ.รพท.รพช. และหน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๖๖	EOC จังหวัดให้ความต่อเนื่องของการประชุม เพื่อบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคในจังหวัด	กลุ่มงาน คร. ภารกิจ Liaison		✓
๖๗	สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยให้ดำเนินการประชุมทางไกลผ่านภาพจอ VDO Conference แทน	ภารกิจ Risk Com รพศ.รพท.รพช. สสอ.และหน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๖๘	เน้นการปฏิบัติด้าน Universal precaution สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์สูงสุด	ภารกิจ Case Management รพศ.รพท.รพช. และหน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๖๙	จัดทำแผนเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนจากการคาดการณ์ทางระบาดวิทยา	ภารกิจ Case Management รพศ.รพท.รพช. และหน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๗๐	กำหนดZone และMapping การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาตรฐานตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดเพื่อส่งตรวจและรายงานผลที่ตรวจรวดเร็วขึ้น	IC,ภารกิจ Case Management และSAT		✓

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๗๑	มอบ สสจ.ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	กลุ่มงาน คร.		✓
๗๒	โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำข้อมูลรายงานการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N๙๕ และชุดPPE ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต)	ภารกิจ Stockpiling รพ. ทุกแห่ง		✓
๗๓	ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง รายงานข้อมูลทรัพยากรในระบบCo-ward ผ่านทางเว็บไซต์ http://co-ward.moph.go.th	ภารกิจ Stockpiling และ รพ.ทุกแห่ง		✓
๗๔	ให้สำนักงานสาธารณสุขจัดทำแผน Active case finding เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด	กลุ่มงาน คร. ภารกิจ SAT		✓
๗๕	ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการระบบบริการสุขภาพจิตเชิงรุกในพื้นที่ โดยทีม MCATT ระดับจังหวัด อำเภอรวมทั้งระบบปฐมภูมิ	ทีม MCATT และ หน่วยบริการทุก แห่ง		✓
๗๖	ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาในบทบาทเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจัดทำฐานข้อมูลสถานที่ที่จะเปิดบริการหากผ่อนปรนมาตรการ ได้แก่ -ตลาด ตลาดนัด ร้านค้าต่างๆ หาบเร่ แผงลอย -ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย -ร้านอาหาร -กิจกรรมที่มีความเสี่ยงในสวนสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดในการควบคุมกำกับกรณีมีมติผ่อนปรนมาตรการ	มอบงาน คร. อवल. และนิติการ		✓
๗๗	จัดระบบ Work from home สำหรับโรงพยาบาลที่รับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ เพื่อหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามความเหมาะสม และรายงานการดำเนินงานไปยังส่วนกลาง	ภารกิจHR		✓
๗๘	ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กำหนดเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ สำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษา สอบสวนโรคและการเฝ้าระวัง ค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด	IC มอบงาน คร.		✓
๗๙	ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ติดตามข้อสั่งการเรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel surveillance)	ภารกิจ SAT และ Operation		✓
๘๐	ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ติดตามให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนลงทะเบียนในระบบCo-wardให้ครบสมบูรณ์	ภารกิจ Stockpiling		✓

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๘๑	ให้โรงพยาบาลทุกแห่งพิจารณาการกำหนดมาตรการการทำงานจากที่พักอาศัยของกลุ่มงานสนับสนุนโดยกำหนดให้บุคลากรมากกว่าร้อยละ ๕๐ ทำงานจากที่พักอาศัยสัปดาห์ละ ๒ วัน เหลือเวลาหรือสลับตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมเข้าสู่ New normal	ภารกิจHR รพ.และหน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๘๒	ให้สื่อสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในระดับพื้นที่ขอให้ดำเนินการภายหลังจากการให้ข้อมูลและการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙(ศบค.)เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ภารกิจสื่อสาร (Risk Com.)		✓
๘๓	ติดตามและUpdate การลงข้อมูลผู้ป่วยในระบบNational Health Platform ให้ครบสมบูรณ์	ภารกิจ Stockpiling และโรงพยาบาลทุกแห่ง		✓
๘๔	ติดตามการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในกลุ่มต่างๆได้แก่ -กลุ่มผู้สงสัยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)ตามเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมมากขึ้น -กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด(Close contact tracing) -การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก(Active case finding) -กลุ่มประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel surveillance and target community detection) และการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical mask)ให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่	ภารกิจSAT, Stockpiling โรงพยาบาล และ สสอ.ทุกแห่ง		✓
๘๕	การสื่อสารสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในระดับพื้นที่ ให้ดำเนินการหลังจากการให้ข้อมูลและแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙(ศบค.) เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ภารกิจสื่อสาร ความเสี่ยงฯ		✓
๘๖	ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง ควบคุมกำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่๒ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ภารกิจงบประมาณ โรงพยาบาล และ สสอ.ทุกแห่ง		✓
๘๗	ให้สาธารณสุขจังหวัดดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในระดับจังหวัด รองรับการณ์ผ่อนปรนมาตรการทั้ง ๕ ระยะที่ผ่านมาโดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	งาน คร.		✓
๘๘	ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทีม เพื่อติดตามกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในระดับจังหวัด	งาน คร.		✓
๘๙	เน้นย้ำการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(Patient Under Investigation: PUI) โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรับรักษาไว้เป็นผู้ป่วยใน ขอให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ทุกราย	ภารกิจSAT และ โรงพยาบาลทุกแห่ง		✓

ลำดับ	สรุปประเด็น/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๙๐	<p>ให้สาธารณสุขจังหวัดในบทบาทเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับประชาชนที่เดินทางไปจังหวัดระยอง และเข้าพักที่โรงแรมดีวารี ดีว่า ระยอง เมื่อวันที่๗-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้าแพชชั่น(ห้างแหลมทอง)เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับทหารอียิปต์ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย</p> <p>๑) จัดระบบรายงานตัวสำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าว และดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยพิจารณาสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ผู้เดินทางมาจากจังหวัดระยอง โดยคำนึงถึงข้อมูลการสอบสวนโรค และประวัติเสี่ยงซึ่งอยู่ในสถานที่และช่วงเวลาดังกล่าวเป็นสำคัญ</p> <p>๒) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาชนที่มีประวัติหรือกิจกรรมอยู่ในห้วงเวลาเดียวกัน สังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเป็นเวลา ๑๔ วัน (ตั้งแต่วันที่๑๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) หากกังวลว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อดังกล่าว หรือมีอาการเข้าข่ายสงสัยสามารถพบแพทย์ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน และขอตรวจหาเชื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก สปสช.หรือ กรมควบคุมโรค ตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	ภารกิจSAT และโรงพยาบาล สสอ. หน่วยบริการทุกแห่ง		✓
๙๑	การสั่งปิดโรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ควรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยพิจารณาจากข้อมูลความเสี่ยงทางระบาดวิทยาและสถานการณ์ของโรคร่วมด้วย	กลุ่มนิติการ		✓
๙๒	ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในบทบาทเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเตรียมความพร้อมดำเนินการสถานที่กักกันโรคในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organization Quarantine) ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด	กลุ่มงาน พบ. และกลุ่มงานคร.		✓
๙๓	ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-๑๙ ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะแพทยศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ (http://www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com)	ภารกิจ Operation		✓
๙๔	ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดตาม ควบคุมกำกับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI)	งานระบาดวิทยา		✓